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Óskum við eftir samstarfi við Fjallabyggð

Undirritaðir óska eftir samstarfi við Fjallabyggð, varðandi krakka úr vinnuskólanum.

Er það von okkar að við getum unnið áfram saman að fegra Aldinagarð Æskunar enn meira. Þetta 
verkefni er og var samstarfverkefni Leikskólans á Ólafsfirði, Garðyrkjufélags Tröllaskaga Norðurs og 
Fjallabyggðar. Einnig komu sjálboðsliðar frá Skógræktarfélagi Ólafsfjarðar að þessu verkefni.

Vinnuskólinn kom og hjálpaði við að moka holur, slá grasið, síðan komu Leikskólabörn á Ólafsfirði og 
plöntuðu Ávaxtartrjám og runna með Bæjarstjóra Fjallabyggðar, Garðyrkjufélagi Íslands og 
Garðyrkjufélagi Tröllaskaga Norðurs.

Vinnuskólinn hefur séð um að slá svæðið og gera það mjög vel. Þarna er að verða mjög skemmtilegt 
svæði sem í framtíðini verður eitt af betri opnum svæðum á Ólafsfirðri. Í dag erum við búin að planta 
gróðri til að gera svæðið enn betra og veita meira skjól.  Ýmislegt er enn í býgerð.

Við erum með skjöld sem hefur ekki enn verið settur upp og vonum að svo verði í sumar.

Þurfum við stórt grjót til þess að festa hann á.

Munum við áfram starfa með börnum  í leikskólanum Leikhólum á Ólafsfirði og fræða þau um gróður, 
Ávaxtartré og runna. 

Fjallabyggð styrkti þetta verkefni, þannig varð það að veruleika.

Nú vonum við eftir áframhaldandi samstarfi og styrk.  Okkur vantar möl í inngang á svæðið og í opinn 
hring sem er á svæðinu, sem mun verða fyrir borð og kolla. Kollarnir eru gerðir úr rekavið, þeir verða 
gefnir til minningar hennar Fjólu frá Kálfárkoti, hún vann á leikskólanum til fjölda ára.
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